



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
เรื่อง ขยายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ รายการ

ด้วยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อทดแทน จำนวน ๑ รายการ คือ รถยนต์ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน ลักษณะนั่งสองตอนท้ายบรรทุก ยี่ห้อ โตโยต้า แบบ HILUX สีเทา หมายเลขทะเบียน ชล ๘๐๓๕ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร โทร ๐ ๒๕๓๙ ๓๔๕๖ ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

การขยายทอดตลาดจะกระทำ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ชั้น ๑ อาคาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร แขวงลาดยาว กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ผู้สนใจจะเข้าสู้อราคา จะดูพัสดุที่จะขยายทอดตลาดได้ในวันขยายทอดตลาดตั้งแต่วันที่ ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ที่ทำการขยายทอดตลาด ผู้ประสงค์จะเข้าสู้อราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนั้นให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขยายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว การขยายทอดตลาดครั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๑. ผู้เข้าสู้อราคาเป็นบุคคลธรรมดาให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือบริคณห์สนธิหรือหนังสือรับรองของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์มาแสดง ถ้าเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย

๒. การเสนอราคาให้ผู้สู้อราคาเสนอราคาด้วยวาจา และต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จะพิจารณาราคากลางแยกแต่ละรายการ หรือแต่ละเรื่อง การจำหน่ายจำหน่ายแต่ละรายการ หรือหลายรายการรวมกัน และประธานกรรมการการขยายทอดตลาดพัสดุของทางราชการดำเนินการขยายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยการเคาะไม้

๓. ผู้สู้อราคาย่อมพันความผู้พันในราคาที่ตนสู้ ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้อราคาสูงกว่าขึ้นไปและหรือมีการถอนทรัพย์สินนั้นจากการขยายทอดตลาด

๔. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร สงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะถอนทรัพย์สินจากการขยายทอดตลาด หากราคาที่ผู้เสนอสูงที่สุดนั้นยังต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนด โดยผู้เข้าสู้อราคาจะเรียกค่าเสียหายคือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๕. ผู้สู้อราคาสูงสุดที่เป็นผู้เสนอราคาได้ต้องชำระเงินสดเต็มจำนวนให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร หรือวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของราคาที่เสนอไว้ และจะต้องชำระหนี้ที่ค้างชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันขยายทอดตลาด โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน

๖. หากผู้สู้อราคาสูงสุดไม่ชำระเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครมีสิทธิริบเงินมัดจำที่ได้วางไว้ และนำพัสดุนั้นออกขายทอดตลาดอีก หากได้เงินสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขยายทอดตลาดในชั้นเดิม ผู้ซื้อเดิมต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดต่อสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ผู้ซื้อต้องนำพัสดุนอกจากบริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครภายใน ๒ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว หากไม่ขนย้ายภายในกำหนดและไม่มีเหตุผลอันควร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครจะยึดเงินที่ได้รับชำระตามข้อ ๕ ทันที และถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์พัสดุที่ขายทอดตลาดนั้นตกเป็นของแผ่นดิน

๘. การเคลื่อนย้ายพัสดุนอกจากบริเวณสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ผู้ซื้อต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายนั้น

๙. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร จะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่พัสดุที่ขายทอดตลาด ภายหลังจากการขายทอดตลาดเสร็จสิ้น และได้มีการชำระราคาเต็มจำนวนแล้ว

ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครสามารถเข้าร่วมการสุ่ราคาครั้งนี้ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาววนาพร ทองทิ)

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	ประเภท/รายการ	เลขทะเบียน	ยี่ห้อ/แบบ	หมายเลขตัวรถ	เลขเครื่องยนต์	วันที่ได้มา	รวมเวลาการใช้งาน/ปี	จำนวน	ราคาขายเริ่มต้น/บาท
๑	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน นั่งสองตอนท้ายรถบรรทุก (มีหลังคา) ขับเลื่อน ๔ ล้อ	ชล ๘๐๓๕ กทม	TOYOTA Hilux รุ่นปี ๒๐๐๗	MROER๑๙G๗๐๔๘๕๕๕๔๘๓	๒KD-๙๙๑๙๑๗๗	๒๒ พ.ย.๕๐	๑๖	๑ คัน	๑๓๐,๐๐๐

ชล 8035



ชล 8035



ชล 8035



ชล 8035



ชล 8035





ชล 8035

